

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ชุมชนช่วยเหลืออะไรโรงเรียน

จากการสัมภาษณ์จากบุคคลในชุมชน พบว่าชุมชนมีส่วนช่วยหรือให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทุกด้านที่สามารถช่วยหรืออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนได้ ร่วมกันกำหนดจุดหมายแผนปฏิบัติงานและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมกันให้เข้าใจร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญโดยรอบด้าน และสัมพันธ์สอดคล้องกับการที่นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในชุมชนของตน และสามารถที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในอันที่จะยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชนให้สูงขึ้นได้ด้วย การกำหนดแผนปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น ชุมชนมีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเด็ก วันแม่ เป็นต้น ผู้ปกครองได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตั้งใจเรียน มีความขยันมากขึ้น การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาในสถานศึกษา การให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา อีกทั้งชุมชนยังมีการช่วยเหลือสถานศึกษาในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กในสถานศึกษา ในแต่ละวันมีการแบ่งกลุ่มผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอาหารในแต่ละสัปดาห์ให้เด็กนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้น

โรงเรียนช่วยเหลืออะไรชุมชน

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ในโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชน โดยเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนของตนและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยการกระตุ้นให้มีการศึกษาและสำรวจชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยความร่วมมือกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำให้แก่ชุมชน โดยให้ครูได้พัฒนาความสามารถของตนร่วมกับผู้นำอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นมีการตั้งจุดมุ่งหมายร่วมกัน วางแผนงานและจัดโครงการต่าง ๆ ร่วมกันช่วยกันดำเนินงานและสรุปผลหรือประเมินผลงานร่วมกัน เพื่อหาทางส่งเสริมและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนนั้น โรงเรียนสามารถทำได้หลายรูปแบบตั้งแต่การฝึกให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการทำความสะอาดถนนหนทางหรือสาธารณสถาน การประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ เช่น บ่อน้ำ สาธารณะ สถานีอนามัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การตั้งศูนย์อนามัยแม่และเด็ก การจัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และถ้าหากมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ทางโรงเรียนก็อาจจะร่วมมือกับประชาชนในการศึกษาและสำรวจชุมชน ทั้งในแง่ของปัญหาและความต้องการ เพื่อที่จะวางแผนพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนในระยะยาวได้และนักเรียนต้องตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนต่อการดำรงชีวิตของตนเองและของชุมชนส่วนรวม ในการใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เป็นประโยชน์นั้น โรงเรียนมีบทบาท อย่างสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต้องนำทรัพยากรของชุมชน มาใช้ให้เป็นประโยชน์และต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย

แหล่งข้อมูลชุมชน

- 1.นางสาวบัวลิ มาตรวังแสง (ทางโทรศัพท์)
- 2.นายสุนทร สังกะสี (ทางโทรศัพท์)

แหล่งข้อมูลโรงเรียน

- 1.อาจารย์จิระ คำวงษ์ (ทางFacefook)

สถานที่

โรงเรียนวัดบ้านแก้งัว ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

บ้านแก้งัว หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา